

Số: 77/BC-MTTQ

Hà Tu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hà Tu năm 2023;
Những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm
(gửi đến kỳ họp thứ 10 của HĐND phường khoá X)**

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND Phường khoá X, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Phường đã phối hợp với Thường trực HĐND Phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong Phường thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các đại biểu HĐND phường. Qua nắm bắt tình hình Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 10 HĐND Phường khóa X như sau:

Phần thứ nhất:

KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Trong bối cảnh năm 2023 có nhiều khó khăn thách thức do tình hình an ninh, chính trị trên thế giới, dịch bệnh và biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh, TP và đời sống của Nhân dân trong đó có phường Hà Tu; Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt thích ứng với tình hình, có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời đề xuất, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tỉnh, TP, của Phường với chủ đề công tác năm là: "*Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân*", đáp ứng các tình huống phát sinh để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong phường đã rất trách nhiệm trong công tác phối hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận chung, cố gắng, nỗ lực vượt qua những thách thức, khó khăn trong bối cảnh chung.

Phường vẫn duy trì được mức độ phát triển kinh tế so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách phường đến nay đạt 100% dự toán Nghị quyết HĐND phường đề ra và = thành phố giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư; quốc phòng an ninh được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của đại bộ phận Nhân dân cơ bản ổn định; niềm tin của cử tri và Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị của Phường ngày càng tăng cao.

Bám sát chỉ đạo chung của Ban Thường trực UB.MTTQ thành phố, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ủy ban MTTQ Phường đã tập trung chủ động triển khai thực



hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 với kết quả cụ thể:

1. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, TP và Phường để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

- MTTQ Phường và các tổ chức thành viên đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Tỉnh, TP và phường, trong đó trọng tâm Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Nghị quyết số 96/NQ-HĐND, ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân TP; Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 26/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về nhiệm vụ phát triển - kinh tế xã hội năm 2023 và chủ đề công tác năm 2023 là “*Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân*”, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); 60 năm Bác Hồ về thăm đảo Tuần Châu, phường Hạ Long (23/11/1963 - 23/11/2023) và 30 năm Ngày thành lập TP Hạ Long (27/12/1993-27/12/2023). Tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về Chuyên đề: “*Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ*”. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và đẩy mạnh việc đăng bài trên trang Trang Fanpage Facebook “Mặt trận Hà Tu – Hạ Long”, thường xuyên chia sẻ các bài viết trên các trang thông tin chính thống như: Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh; Ủy ban MTTQ TP Hạ Long, Bài thơ Mountain, Tuyên giáo Hạ Long, Cổng thông tin điện tử TP Hạ Long, Truyền hình Hạ Long, ... với những nội dung bảo đảm tính thời sự, chính xác, kịp thời, thông tin có nội dung phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, TP và của phường nhằm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đảng, của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long. Tuyên truyền các cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, phối hợp triển khai. **Kết quả:** Tính đến nay “Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook) đã đăng tải và chia sẻ hơn 100 tin bài viết để tuyên truyền về hoạt động của MTTQ phường và cả hệ thống chính trị trên toàn phường.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân và phản ánh ý kiến của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Chủ động nắm sát tình hình dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tổ chức các hoạt động lễ hội đảm bảo an toàn, văn minh, tiết kiệm, đúng quy định. Cử 03 đại biểu là cán bộ Mặt trận, cốt cán trong phong trào các tôn giáo trên địa bàn tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức và thông tin về kết quả

phát triển kinh tế - xã hội, tình hình tôn giáo, an ninh trật tự do MTTQ thành phố tổ chức.

2. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh

- *Triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) đạt kết quả: (1) Phối hợp với UBND phường ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2023 chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023); 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm đảo Tuần Châu (23/11/1963-23/11/2023); 30 năm Ngày thành lập TP Hạ Long (27/12/1993-27/12/2023) bảo đảm tiến độ, chất lượng Liên hoan, thu hút đông đảo Nhân dân hưởng ứng tham gia, cổ vũ. (2) Đăng ký và thực hiện các mô hình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) về Ủy ban MTTQ TP theo phân bổ. (3) Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” qua các hình thức viết bài dự thi và trả lời trực tuyến. (Toàn phường đã có 1.783 bài viết dự thi. Trong đó có 19 bài chất lượng cao từ 300 trang đến 1500 trang).*

- Triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Tuyên truyền vận động nhân dân chung tay hành động xây dựng phường Hà Tu, TP Hạ Long sáng, xanh, sạch đẹp và không rác thải nhằm mục đích để Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, ý nghĩa và quyền lợi đối với cộng đồng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tế đời sống xã hội. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đám tang văn minh. (Tính đến 15/12/2023, đã có 87 đám tang thực hiện vòng hoa luân chuyển). Phối hợp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 và tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá xây dựng, xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

- *Công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới*: Hoàn thành hồ sơ và nhận Bằng ghi công, công nhận địa phương hoàn thành việc xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn phường.

- MTTQ phường và các tổ chức thành viên tích cực, chủ động triển khai chăm lo đời sống của Nhân dân, triển khai rà soát nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường năm 2023. *Kết quả*, có 03 hộ được hỗ trợ xây mới và 03 hộ sửa chữa.

3. Phát huy chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

- MTTQ phường và khu phố đã tổ chức 08 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Phối hợp tổ chức các tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của Pháp luật, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo quy định. Trong năm 2023, MTTQ Phường đã phối

hợp tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri và đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân và các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- Tham dự nghiêm túc, trách nhiệm để giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước và công dân trong các buổi tiếp công dân; các buổi đối thoại giải quyết đơn thư. (Tính đến 15/12/2023, UBND phường đã tiếp nhận 46 đơn đề nghị của nhân dân, đã trả lời giải quyết 43 đơn, 03 đơn đang trong quá trình giải quyết). Ủy ban MTTQ Phường luôn phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết đơn, thư kiến nghị của công dân.

- Công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, thống nhất có nhiều đổi mới bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, khoa học, tính nhân văn, tính xã hội; đạt được mục tiêu là phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở không để khuyết điểm trở thành sai phạm; sai phạm nhỏ trở thành sai phạm lớn với kết quả: (1) Ban hành Quyết định thành lập 5 Tổ giám sát đầu tư cộng đồng tiến hành giám sát đối với 05 công trình: (i1) Công trình: Cải tạo, mở rộng tuyến đường Xẹt Lò khu phố 4; (i2) Công trình: Cải tạo, mở rộng tuyến đường lên trường Vũ Văn Hiếu; (i3) Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu; (i4) Công trình: Khởi công thực hiện giai đoạn 2 đường bao biển Hạ Long – Cẩm phá; (i5) Công trình: Cải tạo, mở rộng và xây dựng bờ kè tuyến đường tổ 3 khu phố 7. (2) Giám sát trách nhiệm và chương trình hành động đối với 05 đại biểu HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phần thứ hai

Ý KIẾN PHẢN ÁNH TÂM TƯ NGUYÊN VỌNG; KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao Thường trực UBND Phường đã rất trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã phản ánh tại các kỳ họp thường lệ của HĐND Phường. Qua nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội và phản ánh của các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Phường tổng hợp phản ánh các nhóm vấn đề mà cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND Phường, xem xét như sau:

1. Liên quan đến lao động, việc làm; an sinh xã hội và đời sống Nhân dân

- Cử tri và Nhân dân đánh giá cao trách nhiệm của HĐND, UBND phường đã kịp thời tổ chức các kỳ họp chuyên đề để bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng để tháo gỡ khó khăn, giải quyết những bất cập phát sinh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo cho đời sống của Nhân dân; ghi nhận sự cố gắng, nghiêm túc của chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt hiệu quả nhất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đã có những giải pháp để hỗ trợ các khu phố ổn định và phát triển; đảm bảo công tác an sinh xã hội.

2. Liên quan đến Y tế, Giáo dục, tài nguyên và môi trường

- Cử tri và Nhân dân khu phố 6 tiếp tục kiến nghị về việc được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở 2 của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng ninh (Đặt tại vị trí Trung tâm da liễu Tỉnh – P. Hồng Hà).

- Đề nghị các cấp lãnh đạo chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo thành phố và Trường THCS Trần Quốc Toàn cho con em của Khu 6, khu 7 phường Hà Tu tiếp tục theo học cấp THCS sau khi tốt nghiệp cấp tiểu học, tạo điều kiện để phụ huynh đưa đón con em đi học.

- Cử tri và Nhân dân đánh giá cao trong thời gian qua, phường Hà Tu và TP Hạ Long đã rất quyết liệt trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, nhất là sau khi Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy được ban hành. Đề nghị Phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đặc biệt là lập lại trật tự đô thị trả lại vỉa hè đi bộ cho người dân; tổ chức nạo vét cống rãnh và vệ sinh môi trường tại các tổ dân, khu phố, phòng chống ngập úng khi mùa mưa đến.

- Cử tri và Nhân dân đánh giá cao trong thời gian qua, phường và TP Hạ Long đã rất quan tâm đến việc đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong khu dân cư theo NQ 21 của thành ủy. Nhân dân rất phấn khởi và mong muốn trong thời gian tới, thành phố và phường quan tâm tiếp tục đầu tư xây mới một số NVH và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dân sinh trong khu dân cư, sớm triển khai nâng cấp tuyến đường Minh Hà để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, phụ huynh, học sinh của 03 trường học tham gia giao thông trên tuyến đường này, đồng thời lập lại trật tự đô thị, hành lang vỉa hè cho nhân dân, đây là chủ trương rất hợp lòng dân, mong muốn thành phố, phường sớm triển khai để xây dựng đây là tuyến đường kiểu mẫu của phường.

3. Các vấn đề xã hội khác

- Cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ sự lo lắng, không đồng tình trước tình trạng một số Dự án, Quy hoạch treo trên địa bàn phường. Đề nghị UBND phường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố trả lời cho cử tri và nhân dân biết DA có còn hiệu lực để thực hiện hay không? Vì hiện nay ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu xây, sửa nhà và làm các thủ tục xin cấp QSD đất, tách thửa cho con cháu của các hộ dân (Khu phố 7)...

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường năm 2023 và những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm gửi tới kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND Phường khóa X./.

Nơi nhận:

- Các vị Đại biểu HĐND phường;
- Các khu phố, tổ chức thành viên;
- BTT Ủy ban MTTQ phường;
- Lưu.

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
PHƯỜNG HÀ TU
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim cúc

